

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

สรุปคำเทศนาของ ศาสนาจารย์ ดร. รุ่ง เรืองสันต์อำจิณ

(ผู้อำนวยการสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยคริสเตียน)

วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2551 เวลา 08.00 - 08.50 น.

ณ ห้องประชุม อาคารนิลสันเฮสส์

หัวข้อ : คนที่ดีพร้อม (A erson of intregity)

พระวจนะ : ปฐมกาล 39: 7 -10 ...โยเซฟนั้นเป็นคนสวยหน้าตาคมคาย อยู่มาภายหลังภรรยาของนายมองดูโยเซฟด้วยความปฏิพัทธ์ และชวนว่า "มานอนกับฉันเถิด" แต่โยเซฟไม่ยอม จึงตอบแก่ภรรยาของนายว่า "คิดดูเถิด เมื่อมีข้าพเจ้า นายก็มิได้หวังสิ่งใดซึ่งอยู่ในบ้านเรือน ได้มอบของทุกอย่างที่มีอยู่ไว้ในมือข้าพเจ้า ในบ้านนี้นายก็ไม่ใหญ่กว่าข้าพเจ้า นายมิได้หวังสิ่งใดจากข้าพเจ้า ยกเสียแต่ตัวท่าน เพราะเป็นภรรยาของนาย ข้าพเจ้าจะทำความผิดใหญ่หลวงนี้อันเป็นบาปต่อพระเจ้าอย่างไรได้" แม้นางชวนโยเซฟวันแล้ววันเล่า โยเซฟก็ไม่ยอมนอนกับนางหรืออยู่ด้วยกัน...

เนื้อหา : ความหมายของ intregity ไม่มีคำแปลในภาษา บ้างก็ว่าความสัตย์ซื่อ เป็นบุรณภาพ คือมีหลายอย่างรวมกัน ในพระวจนะของพระเจ้า หมายถึง ครอบรอบ ส่วนภาษาอังกฤษ มาจากคำว่า quality being honest เป็นความมั่นคง สัตย์ซื่อในหลักคุณธรรมอันเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ยึดไว้ตลอดเวลา เป็นคนดีพร้อมอย่างสม่ำเสมอ เสมอต้นเสมอปลาย ตรงไปตรงมา

เราจะเห็นได้จากตัวอย่างของโยเซฟ มีพี่น้องทั้งหมด 10 คน โยเซฟเป็นน้องเล็ก เมื่อเห็นอะไรไม่ถูกต้องก็จะไปบอกผู้เป็นพ่อ ซึ่งทำให้พี่ๆ ไม่ชอบโยเซฟเพราะเป็นคนช่างฟ้อง จึงเกิดความไม่พอใจ และคิดกำจัดโดยการขายไปอยู่ที่อียิปต์ ในปัจจุบันนี้ก็เช่นกัน เราไม่ชอบรักษาความถูกต้อง

ตัวอย่างที่สองของโยเซฟ คือ เมื่อได้เข้าไปอยู่ในบ้านของโปทิฟาร์ และได้มีการเลื่อนขึ้นตำแหน่งสูงของกษัตริย์ฟาโรห์ สิ่งเหล่านี้เป็นเพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยและทำให้การทำงานของโยเซฟเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะพระเจ้าทรงนำและอวยพร

เราไม่ต้องกลัวที่จะกระทำสิ่งที่ถูกต้อง และไม่ต้องกลัวว่าทำดีแล้วไม่ได้ดี พระเจ้ามีพระเนตรและพระกรรณ จึงเตรียมโยเซฟไว้ที่นั่น นี่คือนิยามแห่งความเป็นจริง ชีวิตน่าจะสงบเงียบ นายหญิงกลับเป็นปัญหาในชีวิต นายหญิงชวนนอนด้วย แต่ก็โดนปฏิเสธ เพราะโยเซฟมั่นคงในความซื่อสัตย์ intregity จึงเป็นความซื่อสัตย์ในหลักเกณฑ์ของศีลธรรมที่มาจากพระเจ้า ในที่สุด เมื่อถูกใส่ร้ายอีกและถูกจับเข้าคุก แต่เขาก็ไม่เคยท้อแท้ เพราะมีพระเจ้าอยู่ในจิตใจของเขา เขาจึงได้เข้าสู่ตำแหน่งอุปราชใหญ่รองจากฟาโรห์ เราทุกคนต้องอาศัยความพยายาม อุดสาหะที่มาจากพระเจ้าเท่านั้น.

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร

สรุปคำเทศนาโดย รุ่งนภา นิตยภูมิ (ครูงานศาสนกิจ)